

## **Thận trọng trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật**

\* Theo Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng nhiều hãng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) tiếp thị bán hàng, thông tin quảng cáo sản phẩm dưới nhiều hình thức, trong đó có tổ chức hội thảo đầu bờ, xây dựng mô hình trình diễn có nội dung khuyến khích nông dân sử dụng quá giới hạn thuốc BVTV như: phun thuốc nhiều lần, phun thuốc định kỳ, phun thuốc theo công thức A+ B++ để tăng doanh số bán hàng, không đúng với các quy định về quản lý thuốc BVTV. Các loại hình tiếp thị, quảng bá sản phẩm thái quá gây nhiễu loạn thông tin cho nông dân trong việc sử dụng các loại hóa chất BVTV, không phù hợp với chủ trương trong chỉ đạo công tác BVTV của các cơ quan quản lý nhà nước.

Mặt khác, nhiều đại lý bán thuốc BVTV thường xuyên ép nông dân mua hỗn hợp nhiều loại thuốc, hướng dẫn nông dân phun thuốc trừ sâu trong giai đoạn đẻ nhánh; phun thuốc trừ sâu gốc lân hữu cơ, các tổng hợp hoặc hỗn hợp các nhóm này cho cây lúa trong giai đoạn dưới 40 ngày tuổi; phun thuốc BVTV định kỳ từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa... để bán được nhiều thuốc.

Do đó, để sử dụng thuốc BVTV đúng cách, có hiệu quả và tiết kiệm chi phí, bà con cần tích cực tham gia các lớp tập huấn về sử dụng thuốc BVTV của Chi cục BVTV và các cơ quan chức năng.

\* Sau mỗi đợt phun BVTV để phòng, trừ sâu bệnh gây hại cây trồng, tại các cánh đồng, vỏ chai lọ, bao bì thuốc BVTV lại được vứt tràn lan, bừa bãi trên nương máng. Tình trạng trên không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của con người mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước do dư lượng thuốc BVTV.

Việc vứt bừa bãi vỏ bao bì đựng thuốc BVTV ngoài đồng vô tình thải thêm thuốc ra môi trường sống. Bao bì đựng thuốc BVTV rất lâu phân hủy, gây độc hại cho đồng ruộng. Một lượng thuốc BVTV dư thừa sau khi sử dụng ngấm vào đất, nước gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm. Nếu lấy để tưới rau màu hay nuôi trồng thủy sản sẽ làm rau màu bị ô nhiễm, giảm năng suất, thủy sản chết hàng loạt. Đồng thời, tồn dư của thuốc BVTV ngấm xuống mạch nước ngầm, gây ô nhiễm nguồn nước ngầm và hệ thống nước giếng khoan phục vụ sinh hoạt của người dân.

Do đó, bà con có thể xây dựng các bể thu gom các vỏ bao bì thuốc BVTV ngay trên đồng ruộng. Mỗi cánh đồng xây dựng 3 -5 bể chứa bao bì thuốc BVTV có đáy và có mái che. Có thể làm bể hình chữ nhật hoặc bể tròn. Bể hình chữ nhật rộng khoảng 2 mét vuông cao 0,7m, bể tròn trông như những chiếc cống nước có đường kính khoảng 0,5m, cao 1m. Các bể được đặt ở các vị trí hợp lí trên các cánh đồng để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con xã viên thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng nhưng vẫn phải cách xa khu dân cư. Khi bể chứa rác thải đã đầy thì các thôn sẽ dùng xăng, dầu để đốt. Không chỉ dùng để thu gom vỏ bao thuốc BVTV, những chiếc bể còn là nơi chứa nhiều vỏ bao phân đạm, rác thải từ nuôi trồng thủy sản thậm chí cả ốc bươu vàng đã bị ghè vỡ được các hộ nông dân thu gom lại.

*Nguồn: báo Hải Phòng*